

# คาลเท็กซ์ ผนึก ทฤษฎี มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับ สำหรับลูกค้าทั่วประเทศ



คาลเท็กซ์ ผนึก ทฤษฎี เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ “คาลเท็กซ์-ทฤษฎี ร่วมเติมเต็มความสุข” เสนอสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับลูกค้าทฤษฎี รับคะแนนทฤษฎีทุกลิตรเมื่อเติมน้ำมัน พร้อมแลกส่วนลด 100 พอยท์ 100 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศ

บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ร่วมกับ ทฤษฎี คอร์ปอเรชั่น ผู้นำคอนเวอร์เจนท์ไลฟ์สไตล์ เดินหน้าสานต่อความสำเร็จ ในแคมเปญ “คาลเท็กซ์-ทฤษฎี ร่วมเติมเต็มความสุข” นำเสนอสิทธิประโยชน์เหนือระดับสำหรับลูกค้าทฤษฎีการ์ด รับฟรีทฤษฎีพอยท์ 2 คะแนนต่อ 1 ลิตร เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศ

นายชาลมาน ชาตัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เพื่อเป็นการสานต่อ และต่อยอดความสำเร็จในแคมเปญเพื่อผู้บริโภคอย่าง “คาลเท็กซ์-ทฤษฎี ร่วมเติมเต็มความสุข” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากลูกค้าคาลเท็กซ์ และสมาชิกลูกค้าทฤษฎี หลังจากเปิดตัวไปเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการมัดใจลูกค้าในรูปแบบ Loyalty Program ที่ นอกจากจะเป็นการเติมความสุขให้กับลูกค้าทั้งสองฝ่ายแล้วยังถือเป็นโอกาสในการขยายสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ให้ได้ทดลองใช้บริการของสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพระดับโลก นอกจากนี้ การขยายความร่วมมือในครั้งนี้ ยังถือเป็นการเติมเต็มธุรกิจทั้งสองฝ่าย ผสานความแข็งแกร่ง ประสบการณ์ และศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการมอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับทั้งการสะสมคะแนน และแลกส่วนลด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Smart Value for All” ขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าเหนือความคาดหมาย”

ด้าน นายฐานพล มานะวุฒิเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสุขและความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท ทฤษฎี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามทฤษฎี รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับคาลเท็กซ์ ในการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทฤษฎีคนสำคัญที่เติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ โดยการผนึกกำลังครั้งนี้ ถือเป็นการขยายต่อความร่วมมือที่มีอย่างต่อเนื่องมากกว่า 4 ปี กับแคมเปญ “คาลเท็กซ์-ทฤษฎี ร่วมเติมเต็มความสุข” ซึ่งในปีนี้ ลูกค้าทฤษฎีเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้น จากการสะสมคะแนนทฤษฎีพอยท์สำหรับลูกค้าทฤษฎีการ์ด รับฟรี ทฤษฎีพอยท์ 2 คะแนน ต่อ การเติมน้ำมัน 1 ลิตร สำหรับลูกค้าทฤษฎีทั่วไป รับ 1 คะแนน ต่อ

1 ลิตร นอกจากนี้ ยังได้รับทรูพอยท์เพิ่มอีก 100 คะแนน เมื่อเติมน้ำมัน 100 ลิตร ขึ้นไปต่อเดือน ซึ่งทรูพอยท์ 100 พอยท์ สามารถใช้แลกแทนส่วนลดเงินสดได้ 100 บาท เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสะสมทรูพอยท์เพื่อใช้เป็นส่วนลด และ แลกสินค้า ตลอดจนสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากพันธมิตรร้านค้าของ ทรูยู อาทิ เซเว่น อีเลฟเว่น, ทรูคอฟฟี่, โรงภาพยนตร์, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหารชั้นนำในห้างสรรพสินค้า และอีก มากมาย ซึ่งลูกค้าทรูสามารถตรวจสอบคะแนนและสิทธิพิเศษได้ที่ แอปพลิเคชัน TrueYou ได้ทันที หรือกด \*999# สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช

สำหรับ แคมเปญ “คาลเท็กซ์-ทรู ร่วมเติมเต็มความสุข” มีแผนในการพัฒนาโปรโมชั่นพิเศษร่วมกันเพื่อเติมความ สุขให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ลูกค้าทรู เตรียมพบกับกิจกรรมสุดร้อนแรงแห่งปี เมื่อใช้ทรูพอยท์ เพียง 100 คะแนน สามารถแลกส่วนลดในการเติมน้ำมันได้สูงสุด 1,000 บาท ที่สถานีบริการน้ำมัน คาลเท็กซ์ สาขาแหลมเสริม ถนนรามอินทรา กม.6 ตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าเป็นต้นไป ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยจำกัด สิทธิ 300 คันเท่านั้น